

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๑๑๐/ว ๔๕๒



สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ความคืบหน้าในการเสนอร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการบูรณาการแผน และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

- อ้างถึง ๑. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๕๕/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการบูรณาการแผน และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ
๒. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๗๖/๒๕๖๓ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการบูรณาการแผน และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ
๓. คำสั่งคณะกรรมการบริหารการบูรณาการแผน และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ ที่ ๑/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ
๔. คำสั่งคณะกรรมการบริหารการบูรณาการแผน และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ ที่ ๒/๒๕๖๕ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ
๕. คำสั่งคณะกรรมการบริหารการบูรณาการแผน และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ ที่ ๒/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแผนบริหารจัดการระบบการเชื่อมโยงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ

ตามคำสั่งที่อ้างถึง ๑ - ๕ ได้แต่งตั้งท่านหรือผู้แทนหน่วยงานของท่านเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมการบริหารการบูรณาการแผน และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ และคณะอนุกรรมการฯ ในคณะกรรมการดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พ้นวาระไปเมื่อรัฐบาลชุดเดิมสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ จึงได้จัดการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทบทวนสถานะของคณะกรรมการฯ โดยมีหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และได้นำความเห็นของที่ประชุมมาจัดทำร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการบูรณาการแผน และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ กราบเรียนนายกรัฐมนตรีพิจารณา

ในการนี้...

สปน. สุจริต มีจิตสำนึก ยึดถือคุณธรรม รวมพลังต่อต้านทุจริต

ในการนี้ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีขอเรียนว่า สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้ประสานแจ้งเกี่ยวกับการพิจารณาร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ว่า ไม่เห็นควรดำเนินการในเรื่องดังกล่าว และได้ส่งเรื่องคืนให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ดังนั้น จึงไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร การบูรณาการแผน และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ ทดแทนคณะกรรมการฯ ชุดเดิมที่พ้นวาระไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายพีระ ทองโพธิ์)

หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักตรวจราชการ

โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๔๑๖๘, ๐๘๑ ๙๓๒ ๙๔๖๙ (สุกัญญาภัสสร)

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@opm.go.th